



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๗๕๗๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๓๕๒๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๒๔๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙๕๑

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุม หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือ ข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการ ของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

กระทรวงมหาดไทย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาความ มั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</u></p> <p>๑. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ สถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่ม IS</p> <ul style="list-style-type: none">- ประเทศมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังกลุ่ม IS ในอาเซียน- ประเทศมาเลเซียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับ IS จำนวนกว่า ๑๐๐ คน- ประเทศเยอรมันจะให้การสนับสนุนยุทธโศปกรณ์ให้กับฝรั่งเศสเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS เช่น เรือรบ เรือบรรทุกเครื่องบิน ดาวเทียม เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ เป็นต้น- สหราชอาณาจักรอนุมัติแผนโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS- ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ตามที่มีข่าวสารว่ามีชาวซีเรีย ๑๐ ราย ที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS เข้ามาในประเทศไทย <p>๑.๒ การประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๒๗ ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในสิ้นปีนี้๒. ยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐฯ/นิวซีแลนด์ สร้างสมดุลความสัมพันธ์กับมหาอำนาจและรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน๓. ปัญหาทะเลจีนใต้ต้องแก้ด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ๔. ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการก่อการร้าย <p>๑.๓ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑ ที่ประเทศฝรั่งเศส และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารโตเกียวสมัยที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมว่าประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๒๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการเมือง/ความมั่นคง</p> <p>๒.๑ กรณีอุทยานราชภักดิ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฝ่ายทหารควบคุมตัวนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ณ บริเวณตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ และเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๕๕๘ ได้ควบคุมตัวกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยศึกษาที่นัดหมายเดินทางไปทำกิจกรรมที่อุทยานราชภักดิ์ ได้ที่สถานีรถไฟบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี</p> <p>๒.๒ กลุ่มคนไทยรักในหลวงประท้วงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลุ่มคนไทยรักในหลวงใน ๕๓ จังหวัด จำนวน ๒,๘๐๐ คน ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒</p> <p>๒.๓ การพบเชื้อไข้หวัดนกที่ประเทศกัมพูชา มีการพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในฝูงเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดพระตะบอง/เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้มีการสุ่มตรวจผู้เข้าชายจำนวน ๕ ราย ปรากฏว่าติดเชื้อทั้งหมด กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดนให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกจากกัมพูชา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. สถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่ม IS เฝ้าระวัง ดูแลตรวจตราบุคคลหรือสิ่งผิดปกติในพื้นที่ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. การเข้าสู่ประชาคม ASEAN ประเด็นที่มีความสำคัญ คือ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การค้าระหว่างประเทศ ภาษี การเคลื่อนย้ายแรงงาน การลงทุน เป็นต้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ เพื่อศึกษาข้อมูลให้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมต่อไป</p> <p>๓. กรณีอุทยานราชภักดิ์ การตรวจสอบและการดำเนินการกับผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด ต.ส.ป./ส.บ.จ.ส.ป.</p>
<p>ผลการดำเนินงานตลาด ชานกรุง</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม)</p> <p>๑. ตลาดนัดชานกรุง ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ จัดระหว่างวันที่ ๖ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๗,๕๐๐ คน - ยอดจำหน่ายสินค้า ๑๓,๖๒๔,๙๑๕ บาท - กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร (การฝึกอาชีพ การนวด ลานเด็กยิ้ม ตัดผม) มีผู้เข้าร่วม ๓,๔๒๘ คน <p>๒. ตลาดชานกรุง ณ สนามฟุตบอล กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา จัดระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด สินค้า Bangkok Brand ฯลฯ โดยได้ขอความร่วมมือผู้ค้าใช้ภาชนะจากวัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุอาหาร - การบริการ มีบริการจาก SME Bank การรับส่งโดย ขสมก. สนับสนุนไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนน้ำประปาจากการประปานครหลวง ฯลฯ - กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การนวด การฝึกอาชีพ ลานเด็กยิ้ม ฯลฯ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๖,๖๕๐ คน ยอดจำหน่ายสินค้า ๓,๓๓๘,๔๘๘ บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๒๙๔ คน</p> <p>กรุงเทพมหานคร (พลตำรวจตรี วิชัย ลังษ์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดตลาดกลางกรุง เพื่อเป็นการกระจายสินค้าและเยียวยาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานคร โดยอาจจะนำผู้ค้าจากตลาดชานกรุงเข้ามาร่วมด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ในการจัดกิจกรรมตลาดชานกรุง ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระดับฐานราก ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมตลาดชานกรุงเพิ่มเติม หมุนเวียนรอบกรุงเทพมหานครต่อไป</p>	กทม.
<p>โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายศรัชัย โควานิซกุล ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</p> <p>เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ชุดใหม่ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ในการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษา และได้ให้สำนักงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p> <p>สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยสำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำคำของบประมาณดำเนินโครงการให้ทันตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบหมายผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้ประชาชนทุกกลุ่มทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวคิด รูปแบบ ข้อดี ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ ฯลฯ โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบและประสานการดำเนินงานกับกรุงเทพมหานคร</p>	กทม.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ)</p> <p>๑. แผนการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๒๒๗.๔ ล้านบาท ระยะที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๙๘ ล้านบาท</p> <p>๒. การขออนุมัติใช้งบกลาง อยู่ระหว่างเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกแบบการวางท่อระบายน้ำ โดยคำนึงถึงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น</p> <p>๒. ให้กรุงเทพมหานครมีหนังสือขอความเห็นชอบการขอใช้งบกลางตามระเบียบปฏิบัติให้เรียบร้อยด้วย</p>	<p>กทม.</p>
<p>การจัดพื้นที่ใต้ทางด่วน เพื่อจำหน่ายสินค้า</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้ว ๓๖ จุด ใน ๒๑ เขต โดยมีผู้ค้าที่ได้สถานที่รองรับแล้วประมาณ ๑๖,๒๕๙ ราย และยังมีผู้ค้าจำนวนมากที่ยังไม่มีสถานที่รองรับ</p> <p>กรุงเทพมหานครได้พิจารณาพื้นที่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกพงษ์พระราม เริ่มจากถนนพระราม ๑ ถึงถนนพระราม ๖ ซอย ๑๑ มีพื้นที่ ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และบางส่วนกำลังจะหมดสัญญาเช่า คาดว่าสามารถรองรับผู้ค้าได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ราย</p> <p>การจัดระเบียบระยะต่อไป คาดว่าเป็นบริเวณปากคลองตลาด บางลำพู และประตูน้ำ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขอใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนดังกล่าวโดยประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. จัดทำแผนและรายละเอียดการจัดระเบียบพื้นที่ เช่น สถานที่จัดระเบียบระยะต่อไป สถานที่รองรับ แนวทางการแก้ไข เป็นต้น เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี</p>	<p>กทม.</p>
<p>การแถลงผลงานของ รัฐบาล ปี ๒๕๕๘</p>	<p>ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นายภาคพล แก้วประพาฬ)</p> <p>๑. กำหนดการ การแถลงผลงานของรัฐบาล ปี ๒๕๕๘ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑.๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานนิทรรศการผลงานของรัฐบาลปี ๒๕๕๘ และกล่าวเปิดงานแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๑ ปี</p> <p>- เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลงานของกลุ่มงานความมั่นคง ใช้เวลา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๐ นาที และชมวีดิทัศน์ ๑๕ นาที จากนั้นเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แลกผลงานของกระทรวงมหาดไทยพร้อมฉายภาพผลงาน ๑๐ นาที และเชิญกระทรวงอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มงานความมั่นคงแลกเปลี่ยนผลงานจนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.</p> <ul style="list-style-type: none"> - เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับโต๊ะ (VIP) ๑ โต๊ะ จำนวน ๘ ที่นั่ง - เวลา ๑๓.๐๐ น. แลกผลงานต่อจากกลุ่มงานต่าง ๆ <p>๑.๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แลกผลงานต่อจากกลุ่มงานต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ แลกผลงานต่อจากกลุ่มงานต่าง ๆ และเวลา ๑๕.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนผลงานทั้งหมดในรอบ ๑ ปี</p> <p>๒. การแลกเปลี่ยนผลงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมผลงานทั้งหมดของรัฐบาล สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รวบรวมผลงานทั้งหมดเพื่อให้นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนผลงาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบ - ภาพรวมการแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมแลกเปลี่ยนผลงานและดำเนินการจัดนิทรรศการ - ผลงานของกระทรวงให้เจ้ากระทรวงแลกเปลี่ยนผลงาน พร้อมทั้งให้แต่ละกระทรวงจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้วย <p>๓. การมอบหมายงาน</p> <p>๓.๑ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำแถลงผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (๑๐ นาที) - จัดทำภาพฉายการนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบคำแถลง - ดำเนินการร่วมกับกระทรวงในกลุ่มงานความมั่นคง (กระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพหลัก) ในการจัดทำคำแถลงผลงาน/วีดิทัศน์ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) - จัดทำเอกสารสรุปผลงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชน จำนวน ๑๕๐ เล่ม <p>๓.๒ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมและสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ประสานส่วนราชการในการจัดเตรียมที่นิทรรศการ - เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการแลกเปลี่ยนผลงาน <p>๓.๓ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อำนวยความสะดวก จัดที่นั่งสำหรับผู้บริหารระดับของกระทรวงมหาดไทย <p>ในพิธีเปิด รวมถึงจัดโต๊ะอาหารของกระทรวงมหาดไทย ๑ โต๊ะ จำนวน ๘ ท่าน</p> <p>๓.๔ ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชิญชวนมวลชนเข้าชมงานนิทรรศการและรับฟังการแลกเปลี่ยนผลงานทุกวัน ภาคเช้าจำนวน ๒๐๐ คน และภาคบ่ายจำนวน ๒๐๐ คน - สนับสนุนข้อมูลและร่วมในการจัดนิทรรศการ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำค่าแถลงผลงานในด้านความมั่นคงโดยใช้กรอบของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และให้ครอบคลุมผลงานในด้านอื่น ๆ ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถชั่งช้อมก่อนการแถลงผลงาน</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมผลงานตามภารกิจเพื่อเสนอ หน่วยงานละ ๒ เรื่อง และผลงานที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สนผ.สป./สน.สป.</p> <p>กรม/รัฐวิสาหกิจ</p>
<p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท เสนอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา จำนวน ๑๑๙,๙๙๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๑๖.๙๒๑ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาอนุมัติ ๙๖,๔๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๑๘๐.๓๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔ - ปรับลด ๑๗๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓๖๓.๐๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑ - ไม่ได้รับการอนุมัติ ๘๔๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓๐.๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ - ทบทวนโครงการ ๔,๙๖๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๘๒.๘๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๑ - อยู่ระหว่างพิจารณา ๑๗,๕๒๓ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๖๐.๔๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๕ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๒๐.๖๖๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔๘.๗๓๖ ล้านบาท <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) จำนวน ๓,๘๒๗ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๕๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๘๐.๗๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๕๔.๔๘๐ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๑.๒๓๐ ล้านบาท <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ (งบสนับสนุนเครื่องจักร) ดำเนินการใน ๒๑ จังหวัด จำนวน ๔๒๑ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๙ จังหวัด ๑๑๒ รายการ งบประมาณ ๘๘.๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕</p> <p>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๐.๒๔๑ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๔๑ ล้านบาท</p> <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๘.๑๘๙ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรจำนวน ๔,๔๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๕๐.๗๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๙๕๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙๒๙.๘๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕</p> <p>๕. การบริหารทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน (ตำบลละ ๕ ล้าน งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ และ งบสนับสนุนเครื่องจักร)</p> <p>๕.๑ ทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน</p> <p>๕.๒ การบริหารจัดการทรัพย์สินนั้นให้สำนักงานจังหวัดลงทะเลเบียนคุมทรัพย์สิน และให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นผ่อนผัน (โอนทรัพย์สิน) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ</p> <p>๕.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะโอนทรัพย์สินให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้</p> <p>๕.๓.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรทั่วไปยืมทรัพย์สินใช้งาน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เครื่องจักรกลที่ออกให้บริการ รายได้แบ่งเป็น สหสมร้อยละ ๓๐ บริหารจัดการร้อยละ ๗๐ ๒) เครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต รายได้แบ่งเป็น ช่อมแซมร้อยละ ๕ บริหารจัดการร้อยละ ๙๕ ๓) เครื่องจักรกลที่ให้บริการเช่าใช้ รายได้แบ่งเป็น สหสมร้อยละ ๕๐ บริหารจัดการร้อยละ ๕๐ <p>(เงื่อนไขการให้ยืมเครื่องจักรกล ให้ยืม ๓ ปี และต้องต่อสัญญาปีต่อปี เมื่อครบ ๓ ปี จะมีการประเมิน ๒ กรณี คือ กรณีผ่านการประเมินให้ใช้ต่อไปได้ และกรณีไม่ผ่านการประเมิน กลุ่มจะต้องช่อมแล้วนำมาคืน)</p> <p>๕.๓.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยืมโดยบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการและจังหวัด ก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน (ตำบลละ ๕ ล้าน งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ และงบสนับสนุนเครื่องจักร) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙</p>	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. กรณีปลูกพืชใช้น้ำน้อย จังหวัดได้ส่งโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิเคราะห์โครงการแล้ว มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผ่านการวิเคราะห์จำนวน ๑๖๗ โครงการใน ๒๐ จังหวัด เป็นเงินงบประมาณ ๑๖๗.๕๖๖ ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ หมู่บ้าน/ชุมชนเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑.๒ โครงการที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เนื่องจากมีการจัดซื้อพันธุ์วัว ควาย เครื่องจักร - ไม่เป็นโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย - พื้นที่ไม่เป็นพื้นที่แล้ง - เป็นปัจเจก ไม่ได้เป็นการรวมกลุ่ม - ไม่มีการจ้างงาน <p>๑.๓ จังหวัดได้มีการทบทวนโครงการใหม่ร่วมกับอำเภอ คณะกรรมการก้นกรงระดับจังหวัด และสำนักจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ เพื่อปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอโครงการในระยะที่สอง ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อไป</p> <p>๒. กรณีด้านการเกษตรอื่น ๆ /อาชีพนอกภาคการเกษตร</p> <p>๒.๑ จังหวัดส่งโครงการ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนเริ่มดำเนินการ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p> <p>๓. งบการบริหารจัดการ สำนักงบประมาณขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ทบทวนงบดำเนินงานของทีมพระราชรัฐ เนื่องจากงบดำเนินการสูงกว่างบลงทุน</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้เกษตรอำเภอและพัฒนาชุมชนคัดเลือกเกษตรกรกรเข้าอบรม เป้าหมายเกษตรกรจำนวน ๑๘๕,๒๐๐ ราย หลักสูตร ๙๐ ชั่วโมง โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๙ ขอใช้งบกลาง จำนวน ๑,๕๔๙ ล้านบาท ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบรรยายวิชาพระราชรัฐ จำนวน ๖ ชั่วโมง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) จัดทำข้อมูลที่สำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง เพื่อใช้ประกอบการแถลงผลงานของรัฐบาล</p> <p>๒. กำชับจังหวัดและอำเภอทบทวนและแก้ไขโครงการที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ ส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓. เร่งรัดให้ก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๔. ทบทวนงบบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม ส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ สนผ.สป.</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ของขวัญปีใหม่ของ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>๑. กรอบแนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ”</p> <p>ศาสตร์พระราชา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบิดจากข้างใน - เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา - ปวงประชา รู้รักสามัคคี - มีหลักบูรณาการ ทำงานเสียสละ ขาดทุนคือกำไร - ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <p>๒. แผนงานโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒.๑ ศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒.๒ ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข</p> <p>๒.๓. บัตรประชาชนไทยใช้ได้ทุกบริการ ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดค่าคัดสำเนา</p> <p>๒.๔ หนึ่งนอกระบบได้รับการแก้ไข ทุกอำเภอพร้อมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน</p> <p>๒.๕ OTOP NEXT สร้างนวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้ สร้างพลังเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ยั่งยืน</p> <p>๒.๖ บริการงานที่ดินทั่วประเทศ ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจำนอง</p> <p>๒.๗ สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ตลอดปีใหม่ ๒๕๕๙</p> <p>๒.๘ เติมความสุขปีใหม่ คนไทยมีแบบบ้านพอเพียง</p> <p>๒.๙ สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี</p> <p>๒.๑๐ ผู้สูงอายุสุขภาพ สุขใจ ท้องถิ่นไทยดูแล</p> <p>๒.๑๑ ประปาสร้างสุข ทุกครัวเรือน</p> <p>๒.๑๒ สว่างไสวทั่วประเทศ รับปีใหม่ ปลอดภัยทุกครัวเรือน</p> <p>๒.๑๓ สินค้าปลอดภัย สะอาด สด ใหม่ บริการทั่วประเทศ โดยองค์การตลาด</p> <p>๒.๑๔ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขผู้ยากไร้ กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแล</p> <p>๓. ผลสัมฤทธิ์ ชีวิตใหม่ คนไทย ปี ๒๕๕๙</p> <p>๓.๑ ความเป็นอยู่คนไทยทุกเพศ ทุกวัยดีขึ้น (หนี้ลด ชีวิต ปลอดภัย มีรายได้ มีความพอเพียงฯ)</p> <p>๓.๒ สังคมไทย สามัคคี มีน้ำใจ</p> <p>๓.๓ สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย</p> <p>๓.๔ หน่วยงานรัฐ ราษฎร์ พร้อมใจ บูรณาการ เชื่อมโยงงาน เกื้อกูลกัน</p> <p>ข้อหาหรือข้อเสนอแนะของที่ประชุม</p> <p>๑. ประเด็นกรอบแนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสยมพร ลิ้มไทย คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้เปลี่ยนจากคำว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นคำที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับ เช่น หลักการทรงงานของในหลวง เป็นต้น 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอว่าการใช้คำว่า “ศาสตร์พระราชา” มีความเสี่ยง คือ หากโครงการมีผลการดำเนินการที่ดี จะเป็นการส่งเสริม แต่หากผลดำเนินการไม่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อได้เช่นกัน</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้ใช้คำว่า “น้อมนำหลักการทรงงาน” อาจจะนำมาเป็นกรอบหรือใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยให้ข้าราชการร่วมกับประชาชน เมื่อมีกรอบมีแนวทางที่ดีความล้มเหลวย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน</p> <p>๒. ศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการประจำและมีการขยายผลไปแล้ว ให้พิจารณาโครงการอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง</p> <p>- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอ “โครงการหนึ่งนอกระบบได้รับการแก้ไขทุกอำเภอพร้อมใจมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้ถึงร้อยละ ๕๐ โดยกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอว่าเป็นโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ร่วมกันทำเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้คนในชาติเกิดความปรองดองสมานฉันท์ได้</p> <p>๔. โครงการบัตรประชาชนไทยใช้ได้ทุกบริการ ลดขั้นตอนงาน ประหยัดค่าคัดสำเนา</p> <p>- นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยใช้ชื่อโครงการ “ติดต่อราชการทันใจ ไม่ใช่สำเนาบัตรประชาชน” ในปีนี้ได้เพิ่มขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้น</p> <p>๕. โครงการ OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้ กรมการพัฒนาชุมชนนำเสนอว่าการใช้คำว่า Next เนื่องจากครบ ๑ ทศวรรษของ OTOP จึงจะมีการนำไปสู่เรื่องใหม่ และเน้นสร้างรายได้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นการพัฒนาและการยกระดับที่ทำให้สินค้า OTOP สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น</p> <p>๖. โครงการบริการงานที่ดินทั่วประเทศ ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจำนอง กรมที่ดินได้เสนอขอเปลี่ยนโครงการเป็น “การเร่งรัดการออกโฉนด”</p> <p>- ปลัดกระทรวงมหาดไทย การเร่งรัดการออกโฉนด ให้กรมที่ดินพิจารณาจากกรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินเทือกเขาบูโดที่เป็นปัญหามากกว่า ๓๐ ปี ซึ่งสามารถออกโฉนดได้แล้ว</p> <p>๗. โครงการสุขภาพ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ตลอดปี ๒๕๕๙</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้เป็นการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องโดยเข้าใจกฎหมายและกฎจราจร ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมให้ได้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๘. โครงการเพิ่มความสุขปีใหม่ คนไทยมีแบบบ้านพอเพียง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบบ้าน ๑๔ แบบ ซึ่งรองรับแผ่นดินไหวและได้รับการรับรองจากวิศวกรและสถาปนิก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการลงนามร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้แบบบ้านดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอว่าการออกแบบบ้าน ต้องให้ประชาชนและผู้ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างสามารถนำไปใช้ได้เลย <p>๙. โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี กรมการพัฒนาชุมชนได้นำเสนอว่าเป้าหมายคือ การให้ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ ชุมชนเกิดความรักสามัคคี โดยกำหนดกิจกรรมที่ให้ประชาชนทำด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียว กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการกำหนดเป้าหมายให้ชุมชนหมู่บ้านนำไปปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสุมพร ลิ้มไทย คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะเพิ่มเติมว่าต้องมีการกำหนดวิธีการเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม และทำให้ประชาชนทราบว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไร - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเพิ่มในส่วนของประเทศชาติเข้าไปด้วย <p>๑๐. โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ ท้องถิ่นไทยดูแล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเสนอว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในท้องถิ่นจะได้รับความเอาใจใส่ ตั้งแต่การแจกเบี้ยยังชีพ การทำให้สุขภาพแข็งแรง มีการตรวจสุขภาพ และมีการส่งเสริมอาชีพ โดยเน้นการให้บริการผู้สูงอายุได้รับความสะดวก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมามีการดำเนินการยังไม่ครอบคลุมจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น <p>๑๑. โครงการประปาสร้างสุข ทุกครัวเรือน การประปาส่วนภูมิภาคได้ นำเสนอว่าเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมาและยังสามารถใช้ได้ คือ การลดค่าติดตั้งร้อยละ ๑๐ และสามารถผ่อนชำระได้ อีกทั้งในช่วงนี้มีการจูงใจให้ลดการใช้ น้ำ ผลการลดค่าติดตั้งร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันคือ ๒๗ ล้านบาท</p> <p>๑๒. โครงการสว่างไสวทั่วไทย รับปีใหม่ ปลอดภัยทุกครัวเรือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ดำเนินการโครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการสร้างขยายเขตจุดจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ครัวเรือน วงเงิน ๑,๔๖๐ ล้านบาท เนื่องจากมีครอบครัวที่เกิดขึ้นใหม่ และยังมีครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลเกิดขึ้นใหม่ การดำเนินการนี้ใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงมีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอีก ๙ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕.๓ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้นำไปรวมกับโครงการของการไฟฟ้านครหลวง 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อมโยงโครงการกับเรื่องการลดโลกร้อน โดยการปรับโครงการหรือการใช้คำที่สื่อถึงการลดโลกร้อน และหากมีงบประมาณเพิ่มเติมขอขยายโครงการเพิ่มเติมด้วย</p> <p>- นายสฤณี วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อโครงการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่า “สว่างไสวทั่วไทย ใช้หลอดประหยัดไฟ ใสใจโลกร้อน”</p> <p>๑๓. โครงการสินค้าปลอดภัย สะอาด สด ใหม่ บริการทั่วไทย โดยองค์การตลาด เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จัดที่ปากคลองตลาดโดยการปรับปรุงและการจัดระเบียบเพื่อให้ตลาดมีมาตรฐาน และตลาดแห่งใหม่ที่จัดขึ้นอีกแห่ง คือ ตลาดยอดพิมาน</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้องค์การตลาดได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร ในการนำผู้ค้าภายนอกเข้าไปค้าขายในตลาดยอดพิมาน</p> <p>๑๔. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขผู้ยากไร้ กษัตริย์และมหาดไทย ร่วมใจดูแล เสนอให้จังหวัดและกาชาดจังหวัดได้ดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดโดยให้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเดือนละ ๑ กิจกรรม</p> <p>- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอร่วมกับกาชาดจังหวัดลงไปดูแล ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการบริจาคเงินให้กับกาชาดทุกปี และสิ่งที่ได้รับการบริจาคสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้จริง</p> <p>- นายจาดูร์ อภิชาติบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อโครงการว่า “กาชาดมหาดไทย ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้”</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.